

ĐẠI HỘI
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ
TỈNH NGHỆ AN
LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 22 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH NGHỆ AN
LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trọng thể tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 10 năm 2020, với sự tham gia của 326 đại biểu, là ủy viên Ban Chấp hành Liên minh HTX khóa V và đại diện cho các HTX, đơn vị thành viên về tham dự Đại hội.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Sau 02 ngày làm việc tập trung, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm; với tinh thần “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”, Đại hội đã nghe và thảo luận các nội dung:

- (1) Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2016 – 2020, Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020-2025;
 - (2) Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khoá V; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra khoá V;
 - (3) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Nghệ An;
 - (4) Đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025;
 - (5) Đề án bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI;
- Qua thảo luận, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua các báo cáo trình Đại hội:

- Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội V, nhiệm kỳ 2016 – 2020, Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khoá V; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra khoá V;

II. Thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, giai đoạn 2020-2025.

1. Về mục tiêu chung. Đại hội thống nhất mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020-2025 là:

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX; làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển KTTT, HTX. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động KTTT, HTX; thu hút ngày càng nhiều hộ cá thể, thành phần kinh tế khác tham gia; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực KTTT, HTX. Xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hoá chủ lực, quy mô lớn, theo hướng liên kết, phát triển bền vững; nâng cao năng lực thị trường và khả năng cạnh tranh của khu vực KTTT, HTX trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; góp phần tích cực vào việc thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

2. Về các chỉ tiêu chủ yếu. Đại hội thống nhất 5 năm tới phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu sau:

(1) Mỗi năm thành lập mới: 20 tổ hợp tác, 40-45 HTX. Đến năm 2025 phát triển mới 03 Liên hiệp HTX.

(2) Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới gắn với liên kết chuỗi giá trị. Mỗi năm hỗ trợ 3-4 HTX xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị bằng nguồn ngân sách của tỉnh.

(3) Phối hợp với các huyện hàng năm xây dựng được 1- 2 mô hình HTX kiểu mới liên kết chuỗi giá trị. Phấn đấu đến năm 2025 có trên 30% số HTX thực hiện sản xuất hàng hóa, thực hiện chuỗi giá trị.

(4) Đến năm 2025, toàn khu vực HTX có 65-70% HTX hoạt động hiệu quả, trên 25% số HTX hoạt động trung bình, số HTX yếu kém còn dưới 4%.

(5) Vận động thu hút mỗi năm ít nhất 20 - 25 HTX, tổ chức kinh tế xã hội vào thành viên Liên minh HTX tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 có 70% HTX là thành viên.

(6) Thu nhập bình quân của cán bộ quản lý HTX, thành viên và người lao động tăng hàng năm từ 10-15%. Đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt 5-6 triệu đồng/người/tháng.

(7) Đến năm 2025 tỷ trọng đóng góp của khu vực Kinh tế tập thể, HTX đạt khoảng 8,5% GRDP của tỉnh.

(8) Mỗi năm xây dựng từ 2-3 cửa hàng nông sản sạch, phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 10-15 cửa hàng nông sản thực phẩm sạch; Thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, đến năm 2025 có 100% HTX sản xuất hàng hóa được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại.

(9) Tổ chức đào tạo nghề cho thành viên và người lao động lĩnh vực TTCN, mỗi năm từ 1.400-1.500 lượt người (Liên minh HTX thực hiện).

(10) Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn HTX từ 900 - 1.000 lượt người/năm. Phần đầu đến năm 2025, cán bộ quản lý HTX có trên 60% đạt trình độ cao đẳng trở lên, 90% cán bộ HTX được tập huấn bồi dưỡng các kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ về HTX và pháp luật có liên quan.

(11) Đến năm 2025 có ít nhất 90% số phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh có HTX, thu hút được từ 50-60% lao động ở nông thôn tham gia vào khu vực kinh tế tập thể, HTX.

3. Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đại hội thống nhất tập trung tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Phát huy vai trò nòng cốt của Liên minh HTX tỉnh trong phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời tranh thủ sự hướng dẫn, hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam và phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tập trung các giải pháp để nâng cao nhận thức, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện cho HTX được thành lập, hoạt động và huy động các nguồn lực phát triển và hoạt động đúng pháp luật. Đa dạng hóa các hình thức liên kết, hợp tác để thu hút hộ cá thể, cá nhân tham gia vào HTX và các THT. Thúc đẩy các HTX, liên hiệp HTX, THT đầu tư sản xuất, kinh doanh liên kết chuỗi giá trị. Nâng cao năng lực quản trị, tăng quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX.

Tập trung củng cố, phát triển các Tổ hợp tác và Hợp tác xã theo các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, tín dụng, các lĩnh vực khác và các doanh nghiệp thành viên. Phối hợp tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thành lập các THT trên tất cả các ngành, lĩnh vực tạo tiền đề phát triển thành HTX. Đa dạng hóa các hình thức hợp tác, chú trọng xây dựng HTX kiểu mới, có quy mô lớn trong thực hiện chuỗi giá trị liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Hai là, Xây dựng Liên minh Hợp tác xã tỉnh vững mạnh, đủ năng lực thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; triển khai kịp thời và có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà

nước về phát triển kinh tế tập thể, HTX. Chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tập thể, Hợp tác xã.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thông tin, báo cáo về hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên và người lao động trong các Hợp tác xã. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, hỗ trợ cung ứng dịch vụ công, đáp ứng tối đa nhu cầu phát triển của khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ, vận động thành lập, thu hút thành viên tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, HTX; triển khai xây dựng mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh và tham gia thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực hợp tác quốc tế để học tập kinh nghiệm, khai thác nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đẩy mạnh việc tổ chức các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và các phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trên, Đại hội xác định 3 khâu đột phá:

Một là, Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan về kinh tế tập thể, HTX để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, HTX trong sự phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Hai là, Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ HTX, để đảm bảo nguồn nhân lực cho các HTX đổi mới, phát triển và hội nhập.

Ba là, Xây dựng thành công các mô hình HTX kiểu mới, các HTX quy mô lớn trong thực hiện chuỗi giá trị liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thu hút các doanh nghiệp đầu tàu vào tham gia chuỗi liên kết. Thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, đưa sản phẩm khu vực HTX tỉnh Nghệ An từng bước thâm nhập thị phần trên thị trường trong nước và khu vực.

Đại hội giao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh khóa VI trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, HTX và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu tại Đại hội; đồng thời căn cứ tình hình thực tế kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh, xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý, năm để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

III. Thông qua Tờ trình và toàn văn dự thảo Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Nghệ An (sửa đổi, bổ sung).

IV. Thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2020- 2025) gồm 45 đồng chí và kết quả bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2020- 2025) gồm 42 đồng chí.

(Có danh sách kèm theo)

Đại hội Liên minh HTX tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX và toàn thể cán bộ, thành viên, người lao động khu vực kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn tỉnh phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2020, tiếp tục nỗ lực đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về kinh tế hợp tác, HTX, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI đề ra.

**ĐẠI HỘI LIÊN MINH HTX TỈNH NGHỆ AN
LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025**